

**รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ  
ที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นางสาวกาญจนา ทองเต็ม	ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน	
2	นายจิตติพัฒน์ สงวนสิน	วิศวกรชำนาญการ	
3	นางสาวกรรณิการ์ ทรัพย์สมบูรณ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	
4	นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ไทย	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
5	นางสาวกาญจนา โมธินา	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	
6	นางคณัสมน ชูกำเหน็ด	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	
7	นางสาวจิณห์นิภา พลสงคราม	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	
8	นางฉันทชนก โหยหวล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	
9	นางชญัญญาช ชอบธรรม	ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน	
10	นายไชยรัตน์ ไวยลาภ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	
11	นางณัฐกมล ศิริธร	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	
12	นางสาวนลินี ทรัพย์สมบูรณ์	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
13	นาง โนรี เทียนขวัญ	ผู้บริหาร (เลขานุการคณะ)	
14	นายบรรจงศักดิ์ พิทักษ์วงศ์	ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน	
15	นางสาวประทุมทิพย์ ช้วนาค	ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน	
16	นายพรชัย นพประโคน	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
17	นางสาวพัชรัตน์ มีมะโน	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
18	นางพิรชา วัฒนาภัทรสกุล	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	
19	ว่าที่ร้อยตรีภฤศ วิเศษพัฒนธาดา	ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน	
20	นายมงคล วาวตะคุ	วิศวกรชำนาญการ	
21	นายรวมพร ทองเรือง	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	
22	นางระเบียบ สวนพันธุ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
23	นายวิชัย สุทธิธรรม	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	
24	นายวิศิษฐ์พล สุวรรณสาร	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
25	นางสาวศิริภัทชรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	
26	นายเศรษฐการ นุชนิยม	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	
27	นายสนุน โสนนอก	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	
28	นางสาวสมสุข ล้อมอ้อม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
29	นางสายพิน นพประโคน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
30	นายสุชาติ เศษฐนอก	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
31	นางสุนันต์ อ่วมกระทุ่ม	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
32	นางสาวสุรางคณา พลายเพชร	ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน	
33	นายสุริยา สุเทพพร	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	
34	นางสาวอนันตา โพธิ์รัง	ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน	
35	นายอภิรักษ์ ชูหนู	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
36	นางสาวกนกกาญจน์ หว่ามูข	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
37	นางสาวกมลกานต์ ศรีรักษา	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
38	นายกัมพล ศรีอินแก้ว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
39	นางกัลยรัตน์ ภู่อุดแสง	นักวิจัยปฏิบัติการ	
40	นายจตุพร ชีระกุล	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	
41	นายจตุรนต์ จันทะมาตร	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
42	นางสาวจรรยา เจริญพงศ์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
43	นางสาวจรรุวรรณ ชื่นเสียง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
44	นางสาวชัชชนก รัตนกิจเจริญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	
45	นางสาวนริศรา คล้ายหิรัญ	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
46	นายรัฐชยพงศ์ ชีรัชตระกูล	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
47	นายรัฐพล ฝั้นนิมิตร	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
48	นายนิติ พานิชเกษม	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
49	นางสาวเนตรนภัส จันทร์พ่วง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
50	นางสาวปณิชา สถาวรศีลพร	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	
51	นายประจตุ ผาสุกชีวิน	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
52	นางปวีณา บินสอาด	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
53	นายเปรมณัช ขุนปักษี	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
54	นายพรพันธ์ ภารพ	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
55	นางพรศิริ สุทธิธรรม	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
56	นายไพวัฒน์ ศรีนุกูล	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
57	ว่าที่ร้อยตรีวัฒนพงษ์ เลียนเพชร	นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ	
58	นางสาววิชุดา แก้วนันไชย	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	
59	นางสาววิรญา บรรเทาทุกข์	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
60	นางสาวสมจินตนา พุทธมาตย์	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
61	นางสาวสิรินันท์ ตรีนันทวัน	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
62	นางสาวสิริมา สุโพธิ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
63	นางสาวสุดารัตน์ สมเรือง	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
64	นายสุเทพ เกตษา	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
65	นางสาวสุนิสา ปัญญาใส	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
66	นางสาวอังกกมนพัชร ไหมจ้อย	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
67	นายกันย์กานต์ มาลัยแดง	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
68	นางสาวเกตุณารินทร์ ปั้นเพ็ง	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
69	นายครรชิต วิทยาพันธ์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
70	นางสาวจิตตาพร เลี้ยงบำรุง	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
71	นางสาวจิหวร แพทย์วงศ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
72	นางสาวฉัตรวณา สถาพร	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	
73	นายเฉลิมพงศ์ สิมลา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
74	นายชนกันต์ จันทร์แดง	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	
75	นางชมสมนต์ เพ็ชรรัตน์มุณี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
76	นายชยุตม์ แผลงสร	นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ	
77	นายฐาปนา นาคประภัสสร	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
78	นางฐิติยา สีทองสุด	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
79	นายคนุสรณ์ ก่อกุศล	นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ	
80	นายธีรวัฒน์ จันทร์สุเทพ	วิศวกรปฏิบัติการ	
81	นางสาวนพรัตน์ พิกุล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
82	นางสาวนภัสวรรณ เขื่อนแก้ว	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
83	นางนิชานาด ผลมะขาม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
84	นางสาวนิพัทธา ชุมฉิ	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
85	นางบุญญาสา คณันทเสวี	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	
86	นางสาวปนัดดา โตชัยภูมิ	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
87	นางสาวปิยดา วิริยะตันติกุล	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
88	นายพงษ์พัฒน์ ไร่เจริญ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
89	นางพิมพ์ภาวรรณ อินฟ้าแสง	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
90	นางสาวพิสมัย โพธิ์ศรี	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	
91	นายภัทรเดช ขวัญอยู่	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
92	นางสาวยุพดี เลื่อนกนารี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
93	นางสาวรุ่งทิพย์ ชาติสวัสดิ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
94	นางสาวรุจิพรรณ จินดาธรรม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
95	นางสาวรายุภัทร์ จันทร์สว่าง	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
96	นางสาวศรัณยพร เกิดกลิ่น	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
97	นางสาวศรัณยา ฝั่ชานาญ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
98	นางสาวศิริพร ไม้หอม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
99	นางสาวศิริรัตน์ นิยมศักดิ์	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
100	นางสาวสโรชา อหารับ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
101	นางสาวสุญาดา โสรธร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
102	นางสาวสุภาวิตา คล้ายสอน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	
103	นางสาวพรทิพย์ ศรีชัย	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	